



cơ sở vật chất dự án Sunshine Diamond River tạo nào hấp dẫn?

Tiếp nối Những thành công từ Những dự án được áp dụng hơn thị trường phía bắc, chủ đầu tư đang lắp đặt hàng loạt Những Dòng sản phẩm kế hoạch, tiếp tục đánh vào sàn phía Nam, trong số đó, Sunshine Diamond River chính là một trong Những dự án tiêu biểu ẩn chứa một mạng lưới tiện nghi cực kỳ tiên tiến và cao cấp.

vậy thiết kế cơ sở vật chất chung cư Sunshine Diamond River bao gồm Những gì? chuỗi tiện nghi căn hộ cao cấp quận 2 tạo quả thực hấp dẫn như lời đồn? đó chính là Những câu hỏi mà Các Quý khách đang quan tâm Giới thiệu mạnh mẽ về dự án.



Chia sẻ từ Những chuyên gia SaleReal tại bài viết này, chúng tôi sẽ áp dụng Suy xét lần lượt Những thiết kế cơ sở vật chất Nổi trội ở căn hộ quận 7 tới Khách hàng, Các Quý khách đang tạo sự chú trọng lại dự án tạo thể tham khảo để biết thêm Những thông tin giá trị về dự án Với các góc nhìn khách thể.

Thông tin tiện ích dự án Sunshine Diamond River

Được triển khai áp dụng trên quỹ đất rộng 11.2ha, hơn mặt tiền đường Đào Trí, dự án Sunshine Diamond River tạo hơn 70% diện tích được đầu tư áp dụng Các cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc sống của cộng đồng cư dân.



trong đó, hệ thống tiện ích được áp dụng đa dạng Với Các mô hình khác nhau tuy thế, tiện ích khoảng non là đặc chỗ không khả năng thiếu tại khuôn mĩ nội khu vực. Với mật độ lấp dày đặc, khuôn mĩ rộng mạnh, đây được coi là lá phổi non Giúp điều tiết khí hậu và môi trường trong lành thông thoáng, tạo cảm giác vui vẻ cho dân cư.

dự án Sunshine Diamond River được lấy chủ đề từ con đường đi bộ hơn đùng của New York Đối với chiều dài gần 280m, rộng 1,8m, đây chánh là chỗ thư giãn ấn tượng được kết cấu kính cường năng.

cấu trúc vườn bước đi bộ trên đưng trung đưng có điểm sáng là cànng vườn hoa bốn mùa phong phú và đa dạng Những màu sắc, dạt dào hương thơm và giàu sức sinh sống. Đây chính là 1 trong số Những điểm sáng ưu việt, mà Các dân cư tạo thể thưởng thức, ngắm nhìn không non quan mình từ hơn cao.

Tiếp tới chính là quảng trường nước và ánh kiến, là kết cấu được mô phỏng từ trung tâm Las Vegas. Với sự kết thích hợp nhuần nhuyễn giữa hệ thống ánh đèn huyền ảo, cùng với hoà quyện vào Những vũ điệu từ đài phun nước và bản nhạc du dương. không chỉ là biểu tượng trung tâm của dự án Sunshine Diamond River, mà đây còn chánh là chỗ lui tới được nhiều người yêu thích.

Đan xen vô Các tiện nghi mảnng non, đấy chính là Các kết cấu từ điều kiện mặt nước, Với cảm hứng được lấy từ Những hòn đảo nhân gây đẹp nhất tại Dubai –“World Island” diện tích được lấp đặt cho hạng mục này lên tới 1.000m² tái hiện đến một bãi biển non mướt, tạo Những bãi cát trải dài, sóng vỗ rì rào. Ốc đảo resort được bao bọc xung quanh do Các cảnh [can ho Sunshine Diamond River SaleReal](#) quan cây xanh mát mẽ trong lành, tự vậy, rất hợp cho Các cư dân nhí.

Và thiết kế bể bơi tràn chính là đặc điểm hấp dẫn nhất mà không khả năng thiếu ở căn hộ Sunshine Diamond River Với sự tái hiện hình ảnh thác nước 2 tầng tại đảo quốc Bali - Đảo Quốc tạo vẻ đẹp bậc nhất khu vực Đông Nam Á. Hồ bơi thác nước 2 tầng được lắp Với độ cao 3m, diện tích rộng tới 4.000 m² là môi trường thư giãn ấn tượng dành cho Các dân cư dưới Các giờ làm việc mệt mỏi.

Ngoài thành còn khá các Những tiện nghi khác nữa cũng được đầu tư bài bản và đầy đủ, như khu giải trí, rèn luyện thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe, Những khu vực mua sắm, phố kinh doanh,...

Các tiện ích xung quanh dự án Sunshine Diamond River có gì?

Ngoài Những tiện nghi nội khu thì xung quanh căn hộ cao cấp quận 7 còn có 1 hệ thống Các cơ sở vật chất khác, được quy hoạch cực kỳ hiện đại và đẳng cấp. cần kể tới Trước tiên đó chính là khu vực siêu công mỹ ở Mũi Đèn Đỏ Với quy mô thực hiện lên tới 118ha, là nơi vô cùng thu hút Các Khách hàng quan tâm trong số thời gian gần đây và dự định sẽ được triển khai xây vô năm 2019 này.

Tiếp tới đó chính là hệ thống Những trung tâm thương mại rộng lớn có quy mô đồ sộ hiện hữu như Crescent mall, siêu thị Big C, Lotte, khu giải trí, rạp chiếu phim và đặc biệt là Những khu vực trường học được lấp đầy đặc có cả trường công lập và Những trường quốc tế như RMIT, Úc, Anh, mỹ,... hiện hữu.

dựa đó, cộng đồng người dân nhí sẽ có rất các thụ chọn cho bản thân Đối với Các điều kiện học tập và xây hợp. bên cạnh đó chính là Cơ sở hạ tầng giao thông dày đặc được nâng cung cấp và mở rộng Với quy mô rộng mạnh, Những bệnh viện, khu nhà hàng, khách sạn cao cấp,... cũng là Những tiện nghi mà Quý khách hàng có thể chọn lựa.

Thông tin liên thể tới Những việc tại dự án Sunshine Diamond River, Quý khách hàng tạo thể tham khảo thêm tại Những bài viết tiếp theo được Các chuyên gia chuyên trang duankhunam cập nhật ở đây, hi vọng Quý khách hàng sẽ có thể tìm kiếm cho mình một sự lựa chọn hợp ở thị trường căn hộ chung cư quận 7.